



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ธรรมนัสผุดโฉนดต้นยาง	ข่าวสด
2. "ธรรมนัส" ดันส่งออกทุเรียน 1.5 หมื่นล้าน ปรับบทบาท อ.ต.ก.ส่งออกสินค้า...	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
3. ธรรมนัสหนุนอ.ต.ก.ส่งออกเกษตร	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
4. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: พัฒนาเกษตร	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
5. เกษตรกรกุมขมับต้นทุนแพง	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
6. สก๊อปพิเศษ: มหกรรมมันสำปะหลังอีสาน Expo 2024 เกษตรสร้างสรรค์ชู...	แนวหน้า
7. ตั้งเป้า 4 ปีเศรษฐกิจโตเฉลี่ย 5%	ไทยรัฐ
8. พาณิชย์ยันนมยังไม่ขอขึ้นราคาสินค้าอื่นทรงด้วยกเว้นเนื้อหมู-ไข่ไก่	แนวหน้า
9. ส่งเคลียร์ต้นทุนไข่ไก่-หมู	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
10. คอลัมน์: เปิดตะกร้าข่าว: ปรับเปลี่ยนวิถี	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
11. 'ภูมิธรรม' สั่งคุมต้นทุนไข่ไก่-หมู เอกชนพอใจค่าไฟ4.18บ./หน่วย คลังจ่อตั้ง...	มติชน (กรอบบ่าย)
12. ยุคข้าวยากหมากแพงคนไทยอยู่กันยาก นมกล่อง-อาหารสดจ่อพาเหรดขึ้นราคา	ไทยรัฐ

ธรรมนัสผุดโฉมคดียาง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงนามเอ็มโอยูระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสวนยางพารา และจัดทำโฉมคดียางพาราว่า โฉมคดียางพาราทำให้ชาวสวนเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกเหนือจากมูลค่าที่ดินที่สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของชาวสวนยางที่มีสินทรัพย์เป็นที่ดิน สามารถนำไปค้ำประกันเงินกู้ได้

ทั้งนี้ โฉมคดียางพารามูลค่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนค้ายางและอายุของค้ายางพารา อาทิ นาย ก. มีที่ดิน 10 ไร่ แต่ละไร่มีค้ายางพาราอยู่ 70 ต้น มูลค่าที่เกิดตามโฉมค้ประมาณค้ายาง 500 บาท นาย ก. เอาโฉมคดียางพาราไปจำนองจะได้เงินประมาณ 3.5 หมื่นบาทต่อไร่ หรือ 10 ไร่ จะได้เงินมาประมาณ 3.5 แสนบาท เพิ่มจากมูลค่าสินเชื่อกับสถาบันการเงินให้ ซึ่งโฉมคดียางพารา หน่วยงานที่เป็นนายทะเบียนและออกให้ คือ กยท.

“ธรรมนัส” ดันส่งออกทุเรียน 1.5 หมื่นล้าน ปรับบทบาท อ.ต.ก.ส่งออกสินค้าเกษตร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และบริษัท เดอะลิส อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท หวา ดี ซัพพลาย เซน ยูนาน จำกัด ว่า อ.ต.ก.ได้ปรับบทบาทในการทำตลาดเพื่อขายสินค้าเกษตรของไทยไปยังตลาดต่างประเทศ จากเดิมทำเพียงตลาดในประเทศส่งผลให้ขาดทุนสะสมมาตลอด ทั้งนี้ เพื่อไปสู่เป้าหมายเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี อ.ต.ก.จะร่วมทุนกับเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อกระจายสินค้าเกษตร คุณภาพสูง ภายใต้อแบรนด์ อ.ต.ก.ไปยังจีน อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และยุโรป โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจสินค้าไทยทั้ง ผลไม้ ปศุสัตว์ และ ข้าว ขณะนี้เงินสนใจทุเรียนไทยมากกว่า 15,000 ล้านบาท สนใจสินค้าปศุสัตว์ ไทยเป็นจำนวนมาก ขณะที่มาเลเซีย อินโดนีเซียสนใจข้าวไทย 2 ล้านตัน.

ธรรมนัสหนุนอ.ต.ก.ส่งออกเกษตร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และบริษัท เคอะลิส อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท หวา จี ซัพพลาย เซน ยูนนาน จำกัด (Huashi Supply Chain (Yunnan) Co.,Ltd) ว่า จากนี้ อ.ต.ก.ปรับบทบาทในการทำตลาดเพื่อขายสินค้าเกษตรของไทยไปยังตลาดต่างประเทศ จากเดิมบทบาทที่ทำมาเพียงตลาดในประเทศ ส่งผลให้ขาดทุนสะสมมาตลอด

ทั้งนี้ ปี 2566 หลังเข้ามากำกับดูแล อ.ต.ก. บทบาทของการขายสินค้าเกษตร เพื่อเป้าหมายเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี จะร่วมทุนกับเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อกระจายสินค้าเกษตร คุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก.ไปยังตลาดเป้าหมาย ทั้ง จีน อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และยุโรป โดยตลาดเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความสนใจสินค้าไทยทั้ง ผลไม้ ปศุสัตว์ และข้าว

“ขณะนี้ประเทศจีนได้แสดงความสนใจทุเรียนไทย คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 15,000 ล้านบาท สนใจสินค้าปศุสัตว์ไทยเป็นจำนวนมาก มาเลเซีย และอินโดนีเซียสนใจข้าวไทยประมาณ 2 ล้านตัน”

ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

พัฒนาเกษตร : นายประเสริฐ จันทรวงทอง รว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงผลการทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 ว่า จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำข้อมูลมากำหนดนโยบายการพัฒนาการเกษตรของประเทศ โดยพบว่าประเทศไทยมีเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตร 8.7 ล้านราย หรือ 37.5% ของครัวเรือนทั่วประเทศมีเนื้อที่ทำการเกษตร 142.9 ล้านไร่ หรือ 44.5% ของเนื้อที่ทั่วประเทศ โดยผู้ถือครองทำการเกษตร มีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 16.4 ไร่ ต่อราย มีครัวเรือนผู้รับจ้างทำการเกษตร 250,000 ครัวเรือน โดยผู้ถือครองทำการเกษตรเป็นผู้ปลูกพืชมากที่สุดกว่า 8 ล้านราย หรือ 92.1% ซึ่งในจำนวนนี้มี 15.2% ที่มีการทำกิจกรรมการเกษตรประเภทอื่น ร่วมกับการปลูกพืชด้วยเช่น เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่น้ำจืด หรือทำนาเกลือสมุทร ขณะที่เนื้อที่ถือครองทำการเกษตรเกือบครึ่งหนึ่งหรือ 46.2% เป็นที่ปลูกข้าว.

เกษตรกรกุมขมับต้นทุนแพง

● 74.3% มีหนี้สินมากกว่ารายได้

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นสำมะโนการเกษตรของประเทศไทย ครั้งที่ 7 เก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผล และนำเสนอผลข้อมูลสถิติ สำหรับใช้อธิบายสถานการณ์การทำการเกษตรของประเทศ เพื่อให้ทราบโครงสร้างการเกษตรของประเทศและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 10 ปี และยังใช้อ้างอิง

นอกจากนี้ประเทศไทยมีเกษตรกรที่ถือครองทำการเกษตร จำนวน 8.7 ล้านราย หรือคิดเป็น 37.5% ของครัวเรือนทั้งประเทศ และมีเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น 142.9 ล้านไร่ คิดเป็น 44.5% ของเนื้อที่ทั้งประเทศ โดยผู้ถือครองทำการเกษตร มีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 16.4 ไร่ต่อราย นอกจากนี้ยังพบว่า มีครัวเรือนผู้รับจ้างทำการเกษตร หรือครัวเรือนลูกจ้างเกษตรกร ทั้งสิ้นกว่า 2.5 แสนครัวเรือน โดยผู้ถือครองทำการเกษตร เป็นผู้ปลูกพืชมากที่สุด



กว่า 8.0 ล้านราย หรือ 92.1% ซึ่งในจำนวนนี้มี 15.2% ที่มีการทำกิจกรรมการเกษตรประเภทอื่นร่วมกับการปลูกพืชด้วย เช่น การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด หรือทำนาเกลือสมุทร ขณะเดียวกันยังพบว่าเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรของประเทศไทย เกือบครึ่งหนึ่ง หรือ 46.2% เป็นที่ปลูกข้าว รองลงมาคือ ที่ปลูกพืชไร่ 23.4% ที่ปลูกยางพารา 19.0% ที่ปลูกพืชยืนต้น ไม้ผล สวนป่า 8.4% และที่ปลูกพืชผัก สมุนไพร และไม้ดอก ไม้ประดับ 0.5% โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรมากที่สุด คือ 4.1 ล้านราย และ 67.0 ล้านไร่ ตามลำดับ รองลงมาคือภาคเหนือ 1.9 ล้านราย และ 32.7 ล้านไร่ ภาคใต้ 1.6 ล้านราย และ 20.9 ล้านไร่ ส่วนภาคกลางมีผู้ถือครองทำการเกษตรน้อยที่สุด 1.2 ล้านราย และมีเนื้อที่ถือครอง 22.3 ล้านไร่

ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการเกษตรของประเทศ รวมทั้งใช้วางแผนพัฒนาการเกษตรและประชากรในภาคเกษตรของประเทศ

ทั้งนี้จากข้อมูลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ได้สะท้อนปัญหาจากผู้ถือครองทำการเกษตร พบว่า 73.5% รายงานว่ามีปัญหาในการประกอบการเกษตร โดยปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ราคาปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง น้ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้นมาก 2. ฝนแล้งหรือขาดแหล่งน้ำ 3. ราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด 4. ได้ผลผลิตน้อยเกินไป และ 5. น้ำท่วม โคลนถล่ม พายุ ทางกระทรวงดีอีจะเร่งส่งเสริมการยกระดับเกษตรกรไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งปริมาณ และคุณภาพที่อาศัยเทคโนโลยี เช่น โดรน ไอโอที รวมถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ต่อไป

อย่างไรก็ตามผู้ถือครองทำการเกษตรส่วนใหญ่ ยังถือครองที่ดินขนาดเล็ก โดยพบผู้ที่มีเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรน้อยกว่า 20 ไร่ มีสูงถึง 65.4% สำหรับหนี้สินในภาคการเกษตรนั้น พบว่าผู้ถือครองทำการเกษตร 74.3% มีหนี้สิน โดยผู้ถือครอง ทำการเกษตรบางส่วน มีจำนวนหนี้สินค้างชำระมากกว่ารายได้จากมูลค่าผลผลิตการเกษตรเกือบเท่าตัว.

มหกรรมมันสำปะหลังอีสาน Expo 2024 เกษตรสร้างสรรค์ ชุมวัตกรรมก้าวหน้า สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน



สกู๊ปพิเศษ

ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “งานเกษตรสุรนารี’67” และงานมหกรรมสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร : Thailand Tapioca Expo 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรครั้งใหญ่ของโคราช สินค้าทางการเกษตร ผักกอบรมเสริมทักษะวิชาชีพ รับยุค BCG การจัดประกวดแข่งขันด้านพืชและสัตว์ เพิ่มความสุข กิจกรรมสินค้านวัตกรรม พร้อมฐานเรียนรู้อุทยานวิทย์ จุดเช็กอินแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ และสนุกกว่าทุกปี 10 วัน 10 คืน ที่อาคารเทคโนโลยี มทส. โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อม

ด้วย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นายศมาคม โรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส., นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล อดีตรมช.คมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ทั้ง 13 เขต, นักศึกษา ร่วมต้อนรับจำนวนมาก

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “การจัดงานเกษตรสุรนารี” ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา ที่ผนวกกิจกรรมหลักที่น่าสนใจเข้าด้วยกันในช่วง 10 วันของการจัดงาน เกษตรสุรนารี’67 ของ มทส. และงานมหกรรมสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร : Thailand Tapioca Expo Korat 2024” ของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 12-21 มกราคม 2567 การมีงานใหญ่ระดับชาติจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงต้นปีให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งยังเป็นการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนและผู้ประกอบการอย่างกว้างขวาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่พี่น้องเกษตรกร วิชากิจชุมชนและจังหวัดใกล้เคียงได้มาเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และประสบการณ์ อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ

อีกทั้ง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูสู่ภาคอีสาน และได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงมันสำปะหลังไทย” ด้วยมีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และยังมีจำนวนโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศอีกด้วย ซึ่งได้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง อบจ.นครราชสีมา สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังและมทส. ในโครงการปรับปรุงดิน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 13 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15596

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 74.70

Ad Value: 93,375

PRValue (x3): 280,125

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สกูปพิเศษ: มหกรรมมันสำปะหลังอีสาน Expo 2024 เกษตรสร้างสรรค์ชวนวัดกรรมก้าวหน้า...

สำหรับการปลูกมันสำปะหลัง โดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ด้านศัตรูพืชเป็นต้น ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ นโยบายส่งเสริม BCG โมเดลของรัฐบาลอีกด้วย” ภายในงานได้มีการแสดงผลงานและนวัตกรรมเกี่ยวมันสำปะหลัง มหกรรมสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร การอบรมสัมมนาระดับชาติเพื่อร่วมยกระดับมันสำปะหลังของไทย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ต่อยอดผลงานวิจัยสู่การสร้างธุรกิจฐานนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Sustainable Development Goals หรือ SDGs ที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ครอบคลุมด้านการเกษตรและ

อาหาร ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงรวมกับหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายวิชาการ มทส. กว่า 50 บูธ อาทิ เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดพัฒนาชุมชน และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้น ร่วมจัดฝึกอบรมวิชาชีพพระยะสัน เสริมทักษะเพื่อให้ผู้สนใจนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ หรือสร้างอาชีพ เสริมรายได้ในอนาคต ผ่านการจัดอบรม สัมมนาเวทีเสวนา และ Go Green Workshop การประกวดพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ประกวดมันสำปะหลังกล้วยไม้ แกกดัส และผลไม้ การประกวดสัตว์ ที่สร้างความประทับใจมาโดยตลอดคือ ได้แก่ ประกวดโค ประกวดสุนัข และประกวดแมว ไร่พื้นเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่า จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 500 ล้านบาท

ตั้งเป้า 4 ปีเศรษฐกิจโตเฉลี่ย 5%

● “เศรษฐกิจ” มอบนโยบายจัดทำงบประมาณปี 68

“เศรษฐกิจ” มอบนโยบายจัดทำงบประมาณปี 2568 ลั่นมีเป้าหมายทำงาน เป็นรูปธรรมให้ประชาชนสบายใจว่าภาวภูมิถูกสร้างประโยชน์ให้ประเทศ ยืนยันทำ เศรษฐกิจ 4 ปีโตเฉลี่ย 5% ดันนโยบายเรื่อง “ดิจิทัล วอลเล็ต” ให้สำเร็จ ย้ำปีนี้ เห็นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทแน่นอน ขอแรงหนุนเงินหน้าแลนดับบริดจ์

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ รว.คลัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาการ มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จ.ค.2567- ก.ย.2568) โดยมีคณะรัฐมนตรี ผบ.เหล่าทัพ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจและมีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม Video Conference

โดยนายเศรษฐากล่าวตอนหนึ่งว่า นโยบาย ที่ดำเนินการภายใต้รัฐบาลนี้ จะต้องมีเป้าหมายที่ ชัดเจนจับต้องได้และเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชน สบายใจได้ว่าภาวภูมิของพวกเขาถูกใช้ในการสร้าง

ประโยชน์ให้กับประเทศในด้านต่างๆ อาทิ ด้าน การเกษตร ช่วงที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปเจอจากการค้า เพื่อเปิดตลาดใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม ทั้งพืช และปศุสัตว์ ด้านการท่องเที่ยวถือเป็น นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญ

และรัฐบาลมีเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยว 3 ล้านล้านบาท มุ่งให้ไทยเป็นจุดหมายของ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง และนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น Hardware เช่น สถานที่ วัฒนธรรม อาหาร หรือเป็น Software ที่ใช้เรียกการจัด กิจกรรม Festival หรือ Event ต่างๆที่ประกอบ

กันเป็น Soft Power ของแต่ละพื้นที่ และต้อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมากขึ้น ให้มีการ ใช้สถานที่จัดประชุมเป็นเจ้าภาพแสดงสินค้า งาน เทศกาลระดับโลกในประเทศไทยให้ได้

ขณะเดียวกัน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางถนนรางน้ำและ อากาศและให้ความสำคัญ โครงการแลนด์บริดจ์ เปิดประตูการค้าสองฝั่งมหาสมุทรทางภาคใต้ ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและ คมนาคมที่สำคัญคาดว่าจะสร้างงาน280,000ตำแหน่ง คาดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) โตขึ้นปีละ 5.5% โครงการนี้มีประ โยชน์ต่อประเทศมหาศาล ขอให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุนผลักดันไปด้วยกัน จากนโยบายด้านเศรษฐกิจทั้งหมด ครอบคลุมทั้ง การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนการต่างประเทศ Soft Power โครงสร้างพื้นฐานต่างๆอีกส่วนหนึ่ง ที่อยากผลักดัน คือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้สำเร็จ

เป้าหมายยังชัดเจน ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท ปริมาณ
ตรี 25,000 บาท ภายในปี 2570 โดยปีนี้จะต้อง
ทำค่าแรงขั้นต่ำให้มากกว่า 400 บาทให้ได้

นายเศรษฐากล่าวว่าความเป็นอยู่ของประชาชน
จะต้องได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในตลอดสมัย
ของรัฐบาลนี้ ทั้งรถไฟฟ้า น้ำประปาและสิ่งแวดล้อม
อากาศสะอาดด้านค่าโดยสารรถไฟฟ้าของประชาชน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะทำ “20 บาทตลอดสาย”
ให้สำเร็จ ในปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสาย
สีแดง ก็เหลือ 20 บาทแล้ว กระทรวงคมนาคม
จะเดินหน้าพัฒนาระบบ Feeder ที่เชื่อมต่อกับ
รถไฟฟ้าทั้งสองสายให้มากขึ้น และจะเดินหน้า
ทำส่วนอื่นให้สำเร็จเพื่อทำให้ 20 บาทตลอดสาย
เกิดขึ้นได้จริง

นายเศรษฐากล่าวว่า รัฐบาลนี้จะต้องเดินหน้า
แก้ไขกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อจำกัดต่างๆที่เป็น
อุปสรรคต่อการสร้างเนื้อสร้างตัวของประชาชน
การทำธุรกิจ การคิดค้นธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะ
กฎหมายเกี่ยวกับการทำสุราที่บ้าน ซึ่งจะกลายเป็น
หนึ่งในสินค้าส่งออกที่ชุมชนจะสามารถ
ขูดเงินของตนเองได้ สนับสนุนการแข่งขันที่
เป็นธรรมทำให้คนตัวเล็กสามารถเติบโตได้ขณะที่
เรื่องการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตย รัฐบาลนี้จะทำ
ประชามติเพื่อทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ
โดยไม่จุดชนวนความขัดแย้งในสังคมมุ่งหน้าทำให้
ประเทศไทยมีหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งที่สุดในที่สุด

นายกรัฐมนตรีเผยในด้านเศรษฐกิจ แม้ 4
เดือนที่ผ่านมาจะเป็นระยะเวลาที่ไม่ยาวนาน รัฐบาล
ก็ได้ดำเนินนโยบายหลายประการในงบประมาณ
ไปพลางก่อน และอีกหลายนโยบายที่ได้ผลักดัน
โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ ซึ่งนโยบายที่สำคัญ
ด้านเศรษฐกิจจะครอบคลุม 8 กลุ่มย่อยด้วยกัน
ได้แก่พลังงานเกษตร ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน
การดึงดูดการลงทุน การทูตเชิงรุก และการค้า
ชายแดน Soft Power และค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่ง

เป้าหมายยังชัดเจนเหมือนเดิม เศรษฐกิจประเทศไทย
4 ปีจะต้องโตเฉลี่ย 5% ให้ได้

“อย่างที่ทุกคนทราบว่าหนึ่งในนโยบาย
เรื่องจริงของรัฐบาลนี้คือการทำดิจิทัลวอลเล็ตให้
สำเร็จ แม้ว่าในวันนี้เราจะเดินหน้าออก พ.ร.บ.
กู้เงินก็ตาม แต่ก็ขอให้ไม่ลืมที่จะตั้งงบประมาณ
เมื่อไว้ ในกรณีที่ต้องใช้พัฒนาและดำเนินโครงการ
ด้วยแต่ขอให้ตั้งอย่างสมเหตุสมผล ในปีงบประมาณ
2568 การใช้จ่ายภาครัฐจะมีบทบาทสำคัญในการ
สนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาลทั้งระยะ
สั้น ระยะกลางและระยะยาว ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม”

นายเศรษฐากล่าวว่า นโยบายทั้งหมดของ
รัฐบาลที่กล่าวไปนั้นจะต้องอาศัยการทำงาน
บูรณาการกันเป็นอย่างมาก มีความเชื่อมโยงหลาย
ส่วนการจัดทำงบประมาณ จะต้องขอให้สำนัก
งบประมาณช่วยคอยดูทั้งตัวชี้วัดงบประมาณที่ขอ
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และต้องดูรายละเอียด
เนื้อหาให้ดีถ้วนด้วยว่าตอบโจทย์ของรัฐบาลหรือไม่
ในปีงบประมาณ 68 จะเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่อง
จากปี 67 โดยช่วงเวลาการทำงานจะทับซ้อนกัน
จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือใน
การดำเนินการ เพื่อผลักดันให้การจัดทำงบประมาณ
ตอบโจทย์ความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากที่สุดและเพื่อให้หน่วยงานสามารถ
จัดทำค่าของงบประมาณที่สอดคล้องกับจุดเน้นตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ.2568 จำนวน 142 ประเด็น สำนักงบประมาณ
จึงอยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ โดยขยายระยะเวลา
การจัดส่งค่าขอได้ถึงวันที่ 2 ก.พ.

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า งบประมาณ
ปี 2568 จะมีวงเงินรายจ่าย 3.591 ล้านล้านบาท
รายรับ 2.899 ล้านล้านบาท ขาดดุล 692,000
ล้านบาท

พาณิชยชนนมยังไม่ขอขึ้นราคาสินค้าอื่นทรงด้วยแก้วเนื้อหมู-ไข่ไก่

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) ครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบออกประกาศปรับขึ้นราคากลางรับซื้อนํ้านมดิบ 2.25 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นราคาหน้าโรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์นม โดยปรับจากเดิมกิโลกรัมละ 20.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.75 บาท และราคากลางรับซื้อนํ้านมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ จากเดิมกิโลกรัมละ 19 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21.25 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม เมื่อต้นเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ รับมติของ Milk Board มาพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการปรับราคาผลิตภัณฑ์นม ซึ่งจะพิจารณาตามต้นทุนที่แท้จริง และสัดส่วนการใช้นํ้านมดิบ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอปรับราคามาได้ โดยอ้างอิงจากมติ Milk Board ดังกล่าว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้ามาขอขึ้นปรับขึ้นราคา

โดยผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในข่ายจะขอปรับราคาได้ มีทั้ง นมยูเอชที (Ultra High Temperature Milk : UHT) นมพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurized Milk) และนมสเตอไรส์ (Sterilized Milk) เป็นต้น แต่การปรับราคาจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการใช้นํ้านมดิบ อาทิ นมจืด อาจจะมีผลต่อราคามากกว่านมชนิดอื่น ซึ่งเบื้องต้นการปรับราคา

นํ้านมดิบครั้งนี้น่าจะเฉลี่ย 40-50 สตางค์ต่อกิโลกรัม ขนาดบรรจุมาตรฐาน 225 มิลลิลิตร โดยหากมีการยื่นขอปรับราคามายังกรมการค้าภายใน ก็จะมีการพิจารณาภายใน 15 วัน

“ภายหลังจากที่ Milk Board มีมติให้ปรับราคานํ้านมดิบหน้าโรงงาน 2.25 บาทต่อลิตร จะทำให้ราคาเฉลี่ยนํ้านมดิบปรับขึ้นราคา 40-50 สตางค์ต่อลิตร ก็ต้องขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการใช้นํ้านมดิบในแต่ละชนิด แต่นมจืดอาจจะใช้นํ้านมดิบเยอะ นมรสต่างๆก็สัดส่วนลดลงมาต่างกัน อย่างไรก็ตามแม้จะมีการปรับขึ้นราคานํ้านมดิบ ก็ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้ามายื่นขอขึ้นราคา ในตอนนี้ หากผู้ประกอบการจะเข้ายื่นขอปรับราคาตามต้นทุนที่เกิดขึ้น ก็สามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องยื่นเอกสาร หลักฐานที่ครบถ้วน เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาการปรับขึ้นราคา ซึ่งต้องเป็นข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการจะทำการพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15 วัน หากเป็นไปตามเอกสาร ข้อเท็จจริง ก็จะพิจารณาให้มีการปรับขึ้นตามความเหมาะสมที่เกิดขึ้นต่อไป” ร.ต.จักรา กล่าว

ในขณะที่ราคาสินค้าอื่น ๆ นั้น ส่วนใหญ่ยังทรงตัว ทั้งราคาข้าวเปลือก ที่ทรงตัวจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยข้าวเปลือกหอมมะลิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 14,700 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,150 บาท ข้าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 13 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15596

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 49.53 Ad Value: 61,912.50

PRValue (x3): 185,737.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พาณิชย์ยันหมยั้งไม่ขอขึ้นราคาสินค้าอื่นทรงด้วยเว้นเนื้อหมู-ไข่ไก่

เปลือกปทุมธานี ต้นละ 14,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 12,550 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 13,300 บาท เช่นเดียวกับมันสำปะหลัง ที่ ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ที่แล้ว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3 บาท 65 สตางค์ ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาตกลงเล็กน้อย เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 9 บาท 83 สตางค์ และราคาหน้าโรงงาน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาท 34 สตางค์ ขณะที่ผลปาล์มน้ำมัน ราคาปรับขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน อยู่ที่กิโลกรัมละ 6.50 บาท ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มขวด ยังเฉลี่ยใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่แล้ว ขวดละ 45.38 บาท

ส่วนราคาเนื้อไก่ ทรงตัวจากสัปดาห์ที่แล้ว ขึ้นส่วนน้องติดสะโพก เฉลี่ยกิโลกรัมละ 81 บาท เนื้อน้อง 83 บาทต่อกิโลกรัม สะโพก กิโลกรัมละ 85 บาท มีเพียงเนื้อหมู ปรับขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 133 บาท 69 สตางค์ ปรับขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 132 บาท 47 สตางค์ และไข่ไก่ ภาระหน้าฟาร์มฟองละ 3 บาท 70 สตางค์ ปรับขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 10 สตางค์ ส่วนราคาขายปลีกไข่ไก่ เบอร์ 3 เฉลี่ยฟองละ 4 บาท 10 สตางค์ ซึ่งกรมการค้าภายในได้รับนโยบายการทบทวนโครงสร้างราคาสินค้าเกษตรทั้งระบบจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยจะเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับข้อมูลมาพิจารณาเพื่อรักษาสมดุลให้อยู่ได้ทุกฝ่าย

ส่งเคลียร์ต้นทุนไข่ไก่-หมู

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงราคาไข่ไก่และหมูที่ปรับขึ้นราคาว่า ขณะนี้ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มอยู่ที่ 3.70 บาทต่อฟอง และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศที่ราคา 3.80 บาทต่อฟอง ซึ่งแม้เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น แต่ยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 66 ที่ฟองละ 4.00 บาท

“เมื่อดูราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ปรับขึ้นนั้นแค่ 10 สตางค์ และราคาขายปลีกนั้นจากการติดตามยังไม่มีเปลี่ยนแปลงไปมากนัก ผมได้สั่งให้กรมการค้าภายใน ไปติดตามดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็ยอมรับว่าการปรับขึ้นราคาไปแล้ว ดังนั้นหน่วยงานที่ดูแลจำเป็นต้องดูโครงสร้างราคาทั้งระบบ ไม่ใช่เฉพาะไข่ไก่ แต่รวมไปถึงสินค้าเกษตรตัวอื่นด้วย เช่น หมู โดยจะเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด แต่ถือว่าเป็นเสียงเตือนให้เราดู และลงลึกในรายละเอียดให้มากขึ้น ตนอยากให้เสนอข้อคิดเห็นมา และพร้อมที่จะรับฟังทุกภาคส่วน”

ส่วนโครงสร้างราคาหมู ได้คุยกับผู้เลี้ยง ก็พร้อมที่จะหารือโครงสร้างราคาที่เหมาะสมโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นเพียงปลายน้ำ เวลาราคาขึ้น-ลง ก็ต้องมาแก้ไข ดังนั้นก็ได้ให้ผู้เลี้ยง ทบทวนหาข้อสรุปที่สมดุลแล้วมาหารือ เพื่อให้

ได้ราคาที่เหมาะสม ซึ่งก็ต้องใช้เวลา

สำหรับช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน ที่กังวลว่าราคาหมูจะปรับขึ้น ได้เตรียมเชิญผู้ประกอบการผู้ผลิต ห้างสรรพสินค้ามาหารือเพื่อขอให้ขายราคาที่เหมาะสม ซึ่งผู้เลี้ยงขอไปคิดเพื่อหาราคาที่ลงตัว คาดว่าเร็ว ๆ นี้จะได้ข้อสรุป

นายภูมิธรรม กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ดูโครงสร้างทั้งหมด ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ประชุมกับพาณิชย์จังหวัด ต้องไปดูและคิดเลยไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา วิเคราะห์ต้นทุนใหม่ทุกตัว ให้รายได้ของแต่ละส่วนสมดุลกัน ที่ผ่านมาระบบปัญหาการกลั่นกรองการเอาของฟาร์มช่วย แต่คงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงชั่วคราวช่วงที่กำลังเดือดร้อนถ้าจะแก้จริง ๆ ธงฟ้าไม่พอ ต้องแก้ที่โครงสร้างราคาทั้งหมด

“ก่อนหน้านี้เคยเกิดปัญหาขึ้นครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาแค่ชั่วคราว แก้เป็นบางส่วน มีปัญหาอีกก็แก้ อีก แล้วก็เอาเงินรัฐไปอุดหนุน ไม่ได้ถูกแก้ไขปัญหาดังแต่ต้นเหตุ โดยการแก้ไขปัญหแบบนี้ไม่ได้ต้องตอบโจทย์ที่ถูกต้อง จำเป็นต้องดูโครงสร้างทั้งหมด ซึ่งก็ต้องเข้าไปดูตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ”



□ ปรับเปลี่ยนวิถี

นายจักรชัย คีรีไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ได้สนับสนุนให้เกษตรกรที่เป็นผู้นำในชุมชนปรับรูปแบบวิถีการเกษตรสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมองค์ความรู้พร้อมใช้ฐานข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการ ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด ชูศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกกอก จ.อุดรธานี เป็นตัวอย่างชุมชนที่เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ของ ธ.ก.ส. ที่มีการพัฒนาชุมชนไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต่อมาจะมีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกกอก.

'ภูมิธรรม' สั่งคุมต้นทุนไซโก-หมี เอกชนพอใจค่าไฟ4.18บ./หน่วย คลังจ่อตั้งบ.แก้หนี้ปชช.2แสนล.

'ภูมิธรรม' สั่งคุมต้นทุนไซโก-หมี ทั้งระบบ รัฐบาลพร้อมรับฟังทุกภาคส่วน คลังจ่อตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ ล้างหนี้เสียแบงก์รัฐ เบ้า3ล้านบัญชีมูลค่า2.3แสนล้าน เอกชนชอบคุณ รัฐบาลลดค่าไฟ 4.18 บ./หน่วย ลุ้นงวดหน้า หนี้ลงอีก (อ่านต่อหน้า 14)



ภูมิธรรม เวชยชัย

ไซโก-หมี

ภูมิธรรมจี้ดูแลต้นทุนไซโก-หมี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่กระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงประเด็นไซโกและหมีปรับราคาขึ้นว่า ขณะนี้ราคาไซโกหน้าฟาร์มอยู่ที่ 3.70 บาท/ฟอง สหกรณ์ผู้เลี้ยงไซโกประกาศราคา 3.80 บาท/ฟอง ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าจากราคาไซโกที่ประกาศตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ฟองละ 4.00 บาท แต่ขณะนั้นกลไกราคาตลาดอยู่ที่ 3.50 บาท/ฟอง ดังนั้น ขณะนี้ราคาที่ประชาชนซื้อจริงยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ตนได้สั่งการให้กรมการค้าภายในไปดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งต้องดูที่โครงสร้างราคา เพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบ รวมถึงราคาหมีด้วย ดูโครงสร้างราคาลิ้นค้าแต่ละตัว ปัจจุบันต้นทุนสูงขึ้น ต้องดูถึงต้นทุนทุกตัว โดยจะเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด ถือว่าเป็นเสียงเตือนให้เรารู้และลงลึกให้มากขึ้น ตนอยากให้เห็นภาพพร้อมรับฟังทุกภาคส่วน

นายภูมิธรรมกล่าวว่า ก่อนหน้านี้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ดูโครงสร้างทั้งหมด ตนได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประชุมกับพาณิชย์จังหวัด ต้องไปดูและคิดเลย ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา วิเคราะห์ต้นทุนใหม่

ทุกตัว ให้รายได้ของแต่ละส่วนสมดุลกัน ที่ผ่านมาระบบปัญหาราคาลิ้นค้ามีการเอาธงฟ้ามาช่วย แต่แก้ปัญหาได้ชั่วคราวช่วงที่กำลังเดือดร้อน ถ้าจะแก้จริงๆ ธงฟ้าไม่พอ ต้องแก้ที่โครงสร้างราคาทั้งหมด

เอกชนรับได้ค่าไฟ4.18บ.

นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงมติเห็นชอบค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ขยายปลีกเรียกเก็บสำหรับงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2567 ลดลงเหลือหน่วยละ 4.18บาท จากเดิมเรียกเก็บหน่วยละ 4.68บาทว่า ต้องขอบคุณฝ่ายนโยบายทั้งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และนายพิระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่พยายามลดต้นทุนในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้ค่าไฟฟ้างวดดังกล่าวลดลง

ลุ้นงวดใหม่ต่ำกว่า4บาท

นายอิศเรศกล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าค่าไฟงวดนี้ถ้าจะอยู่ที่หน่วยละ 4.10 บาทมากกว่า แต่ได้หน่วยละ 4.18 บาท ถือว่าเป็นอัตราที่รับได้ ส่วนงวดถัดไปเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 ค่าไฟควรอยู่ในระดับต่ำกว่า 4 บาทต่อหน่วย เนื่องจากยังมีอีกหลายปัญหาที่เป็นต้นตอยังรอการแก้ไข เพื่อให้ค่าไฟของไทยอยู่ในระดับต่ำ

กว่า 4 บาทต่อหน่วยในระยะยาว ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาแบบระยะสั้นยึดหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เท่านั้น อาทิ ใช้เครื่องมือทางการมาช่วย รีไฟแนนซ์หนี้ กฟผ. ออกพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลาที่เหมาะสม อาทิ 5 ปี การเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานสะอาดของรถยนต์ไฟฟ้า 100 หรืออีวี ส่งเสริมและปลดล็อกพลังงานสะอาด อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ ให้สะดวกและเป็นธรรม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแอลเอ็นจี ซึ่งการปรับลดครั้งนี้ดำเนินการไป 1 ข้อแล้ว คือ ปรับสูตรราคาก๊าซธรรมชาติขายปิโตรเคมี เป็นราคาเดียวกับขายโรงไฟฟ้า

ลุ้นค่าไฟงวดถัดไปทรงตัว

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่า ขณะนี้ นายพิระพันธุ์ได้ประเมินแนวโน้มค่าไฟฟ้างวดต่อไปเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2567 ว่ามีสัญญาณที่ดีเพราะแนวโน้มราคาก๊าซทรงตัว เพราะจะได้ปริมาณก๊าซในอ่าวไทยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมขาดหายไป โดยได้รับรายงานว่าปริมาณก๊าซอ่าวไทยแหล่งเอราวัณจะได้ตามแผน 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2567 จากเดือนธันวาคม 2566 ได้ไม่ถึง 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เรื่องนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลถึงค่าไฟฟ้าในระยะต่อไปด้วย

"กระทรวงพลังงานกำลังวางแนวทางควบคุมราคาก๊าซที่เป็นปัญหาหลักทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น เช่นเดียวกับการบริหารจัดการราคาน้ำมัน ตามนโยบายของนายพิระพันธุ์ หากสามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจะลดผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องเผชิญต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ผันผวน" รายงานข่าวระบุ

คลังเล็งตั้งบริษัทแก้หนี้เสียปชช.

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการการแก้หนี้สินประชาชนของกระทรวงการคลังนั้น กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนการบริหารสินทรัพย์ (JV AMC) ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่างธนาคารเฉพาะกิจของรัฐและบริษัทบริหารสินทรัพย์ในสัดส่วน 50 ต่อ 50 เพื่อแก้ปัญหาที่หมักหมมมานานในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน เพราะในอดีตธนาคารเฉพาะกิจของรัฐมีข้อจำกัดเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ไม่สามารถตัดต้นเงินได้ ค่าติดตาม

ไม่คุ้มกับมูลหนี้ หลักเกณฑ์ที่มาตราฐานบัญชีที่เป็นอุปสรรค จึงเป็นปัญหาเรื้อรัง ชาติความคล่องตัว ทำให้หนี้เสียไม่ได้ถูกแก้ไข เกิดหนี้เสียหมักหมม

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า กระทรวงการคลังจึงก้าวสู่บริบทใหม่ ตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว รับโอนลูกหนี้ขนาดวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐสู่บริษัทร่วมทุนดังกล่าว นำสู่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้อย่างน้อย 1 ครั้ง อย่างคล่องตัวและไม่ติดอุปสรรคหลักเกณฑ์ที่มาตราฐานบัญชีปรับลดเงินงวดผ่อนชำระง่ายขึ้น ตัดต้นเงิน-ตัดจบหนี้ได้เร็วขึ้น เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากการเป็นหนี้เสีย และกลับเข้าสู่ระบบสินเชื่อได้อีกครั้ง ในขณะที่เดียวกันหนี้เสียของธนาคารรัฐจะถูกบริหารในมือของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพโดยตรง นอกจากนี้จะบริหารหนี้เสียได้คล่องตัวขึ้นแล้ว ยังทำให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐมีเงินทุนขยายการช่วยเหลือประชาชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น

“เราตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียยังคงอยู่กับสถาบันการเงินของรัฐ ได้ประมาณ 3 ล้านบัญชี มูลหนี้ 2.3 แสนล้านบาท พบกันในไตรมาสแรกปีนี้” นายเผ่าภูมิกล่าว

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงใน46ด.

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคม 2566 ทุกรายการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยความเชื่อมั่นโดยรวมอยู่ที่ 62 เพิ่มขึ้น 60.9 จากเดือนก่อนหน้า เป็นการปรับดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และอยู่ในระดับสูงสุดรอบ 46 เดือน นับตั้งแต่มีนาคม 2563 ปัจจัยบวก คือ ดัชนีความเชื่อมั่น ผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม เดือนธันวาคมที่ระดับ 56.0 เพิ่มขึ้นจาก 55.1 ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 50 เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ประชาชนตอบว่าเศรษฐกิจแย่ ในสัดส่วนต่ำกว่า 50% สะท้อนประชาชนรับรู้เศรษฐกิจเคลื่อนกลับไประดับใกล้เคียงปกติ และดัชนีเกี่ยวกับการเมือง ที่ประชาชนตอบว่าแย่ต่ำกว่า 50% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 และมีการตอบว่าการเมืองมีเสถียรภาพปานกลางในสัดส่วนที่สูงกว่าแย่ในรอบ 53 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 สะท้อนผู้บริโภคเริ่มกลับมาเชื่อมั่นหลังจัดตั้ง

รัฐบาลและรัฐบาลนอกนโยบายลดค่าครองชีพอย่างค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมัน การกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเสถียรภาพการเมือง นอกจากนี้มองการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว แต่ค่าดัชนีนี้ยังต่ำกว่า 100 สะท้อนผู้บริโภคยังกังวลด้านสถานการณ์เศรษฐกิจ โอกาสงานทำ รายได้ในอนาคต การเมืองในประเทศ ราคาลงงานและค่าครองชีพทรงตัวอยู่ในระดับสูง ปัญหาเศรษฐกิจโลกเสี่ยงชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและการจ้างงานมีโอกาสฟื้นตัวได้ช้า ทำให้รายได้ในอนาคตของผู้บริโภคไม่แน่นอนสูง

เอกชนมอง'67ใช้จ่าย1.05แสนล.

นายธนวรรธน์กล่าวว่า สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (นักธุรกิจ) เดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ 54.7 เพิ่มขึ้น 54.3 จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นการปรับขึ้นเดือนแรกในรอบ 3 เดือน เพราะก่อนหน้านั้นเอกชนกังวลเรื่องสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสยืดเยื้อบานปลาย ทำให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการขาดความมั่นใจ สะท้อนถึงความกังวลภาคท่องเที่ยวสะดุด เศรษฐกิจอาจได้รับผลกระทบแต่เดือนธันวาคม 2566 สถานการณ์สงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสไม่ยืดเยื้อ รวมถึงการโจมตีเรือทะเลแดงช่วงที่สำรวจนึ่งยังมองว่าไม่ยืดเยื้อเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกังวลของภาคเอกชนยังเป็นเรื่องเดิม คือ 1.มาตรการของรัฐบาลเข้ามาระงับเศรษฐกิจชั่วคราวรอบประมาณปี 2567 2.สถานการณ์สงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส 3.ปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ 4.อำนาจซื้อภาคประชาชนไม่กระเตื้อง จากหนี้ครัวเรือนสูงแต่ภาคเอกชนมองว่าเศรษฐกิจฟื้นจากช่วงซาลงแล้ว และเริ่มดีขึ้นสะท้อนจากใช้จ่าย

(อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 14

ไข่ไก่-หมู

ปีใหม่ 2567 สะพัดกว่า 1.05 แสนล้านบาท ขยายตัว 2.8% สูงสุดรอบ 4 ปี

ชง7ข้อเสนอต่อภาครัฐ

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ข้อเสนอภาคเอกชนต่อภาครัฐได้แก่ 1.ออกมาตรการช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ 2.จัดการบริหารน้ำให้เพียง

พอต่อการเกษตรและการบริโภค 3.ดูแลค่าเงินบาทให้เอื้อต่อธุรกิจส่งออกนำเข้าอย่างเหมาะสม 4.ควรเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ 5.ออกมาตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าไทย เช่น หาตลาดต่างประเทศ 6.เยียวยาผู้ประกอบการน้ำท่วม 7.ผลักดันสินค้าไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

คาดกนง.ตรึงดอกเบี้ย2.5%

นายธนวรรธน์กล่าวถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายว่า ต้องติดตามทิศทางการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งหน้าว่าจะพิจารณาปรับดอกเบี้ยหรือไม่ เพราะธนาคารกลางทั่วโลกส่วนใหญ่ยังไม่ปรับลดดอกเบี้ย ดูจากสัญญาณของ กนง. ยังคงมองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% นั้นเหมาะสม จากเงื่อนไขคือยังทำให้เศรษฐกิจปี 2567 ยังขยายตัวได้ 3.2% จากปีก่อนที่ 2.5% หมายความว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง และดอกเบี้ยเป็นตัวค้ำยันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้โดยใช้นโยบายการคลังจากงบประมาณแผ่นดินหรือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอื่นๆ เข้ามาเสริม

“อัตราดอกเบี้ยขณะนี้ยังทำให้เงินเพื่ออยู่ในรอบเป้าหมาย 1-3% สัญญาณเงินเพื่อติดลบต่อเนื่อง 4 เดือนจึงเป็นการติดลบทางเทคนิคจากราคาลงงาน ค่าไฟฟ้า ปรับลดลงจากนโยบายลดค่าครองชีพของรัฐบาลเงินเพื่อที่ติดลบเกิดจากการแทรกแซงราคาโดยรัฐ ไม่ได้มาจากกำลังซื้อของประชาชนที่หดหายไป เพราะกำลังซื้อของประชาชนยังเพิ่มขึ้นผ่านการมองจากตัวเลขเงินเพื่อพื้นฐานซึ่งอยู่ที่ประมาณ 0.6%” นายธนวรรธน์กล่าว

ยุคข้าวยากหมากแพงคนไทยอยู่กันยาก นมกล่อง-อาหารสดจ่อพาเหรดขึ้นราคา

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) อนุมัติให้ปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมโคหน้าโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นม ทีโลกรัม (กก.) ละ 2.50 บาท จากเดิม กก.ละ 20.50 บาท เป็น กก.ละ 22.75 บาท
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนมว่ากระทรวงพาณิชย์จะรับมือกับมิลค์บอร์ดมาดำเนินการ โดยจะพิจารณา
ราคาผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนของน้ำนมดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ตามขั้นตอนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สามารถยื่นเรื่องขอปรับขึ้นราคาจำหน่ายมายังกรมได้
โดยกรมจะใช้เวลาพิจารณาภายใน 15 วันหลังจากที่ผู้ประกอบการยื่นขอปรับราคาเข้ามา

“การปรับขึ้นราคานั้นจะไม่เท่ากันแตกต่างตามสัดส่วนของการใช้น้ำนมดิบของแต่ละผลิตภัณฑ์
ของแต่ละแบรนด์ ทั้งนมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรซ์ และนมสเตอริไรซ์ โดยนมรสจืด จะปรับขึ้นราคา
มากที่สุด เพราะใช้น้ำนมดิบ 100% คาดว่าการปรับราคานมดิบครั้งนี้จะทำให้ต้องปรับขึ้นราคา
จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเฉลี่ย 40-50 สตางค์/กล่อง สำหรับขนาดมาตรฐาน บรรจุ 225 มิลลิลิตร
ส่วนกรณีการปรับขึ้นราคาไข่ไก่ และเนื้อหมูนั้น กรมได้รับข้อสั่งการของนายภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ ที่ให้กรมดูแลโครงสร้างต้นทุนทั้งระบบ”